

# ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๗



ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้

อ้างถึงหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทาง มาตรการเฝ้าระวังและวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด นั้น

เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงเวลาของการสอบปลายภาคเรียนและการปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีกิจกรรม ในระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ อีกทั้ง ในระหว่างปิดภาคเรียนผู้ปกครองและนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยภารกิจส่วนตัว เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงจากสาเหตุดังกล่าว จึงขอจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ว เร่งรัดกำหนด วันสอบ/ ประเมินผลปลายภาคเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเร็วและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ปิดภาคเรียนทันที

๒. พิจารณางดเว้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำนักเรียนมารวมกลุ่มกันในระหว่างปิดภาคเรียน ไม่ว่าจะ เป็นกิจกรรมภายในสถานศึกษาหรือกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา

๓. ไม่นำนักเรียนเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) เพื่อร่วมกิจกรรมทางการศึกษา การแข่งขัน ทักษะวิชาการ หรือการแข่งขันกีฬาในประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเด็ดขาด รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่นำนักเรียนเดินทางไปประเทศ หรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ให้สถานศึกษารายงานกำหนดการเดินทาง เมือง/ประเทศ และวิธีการเดินทาง เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรค

๓.๒ เมื่อกลับถึงประเทศไทย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง และให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พักอาศัยอย่างน้อย ๑๔ วัน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th>

/๔. ให้องค์กรปกครอง ...

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ทำความสะอาดอาคารเรียน และพื้นที่ของสถานศึกษา ในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลเมืองพะเยาและเทศบาลเมืองดอกคำใต้ขอให้ดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓-๒๔ ต่อ ๑๓  
โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๔ ต่อ ๑๘

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๑๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทาง มาตรการเฝ้าระวังและวิธีการป้องกัน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวัง  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด รายละเอียดปรากฏ  
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาของการสอบปลายภาคเรียนและการปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีกิจกรรม  
ในระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ได้ อีกทั้ง ในระหว่างปิดภาคเรียนผู้ปกครองและนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อาจมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ด้วยภารกิจส่วนตัว เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงจากสาเหตุดังกล่าว  
จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ว เร่งรัดกำหนดวันสอบ/  
ประเมินผลปลายภาคเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเร็วและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ปิดภาคเรียนทันที

๒. พิจารณางดเว้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำนักเรียนมารวมกลุ่มกันในระหว่างปิดภาคเรียน  
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในสถานศึกษาหรือกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา

๓. ไม่นำนักเรียนเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) เพื่อร่วมกิจกรรมทางการศึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาการ หรือการแข่งขันกีฬาในประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเด็ดขาด รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่นำนักเรียนเดินทางไปประเทศ  
หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย  
กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ให้สถานศึกษารายงานกำหนดการเดินทาง เมือง/ประเทศ และวิธีการเดินทาง  
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรค

/๓.๒ เมื่อกลับถึง...

๓.๒ เมื่อกลับถึงประเทศไทย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง และให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พักรักษาอย่างน้อย ๑๔ วัน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th>

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ทำความสะอาดอาคารเรียน และพื้นที่ของสถานศึกษา ในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๑ โทรสาร ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาววันทนี นาสัมภ โทร. ๐๙-๓๔๓๒-๑๓๑๘